



แผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนกีฬามวิทยา
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



แผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา
โรงเรียนกวีลมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน

**๑. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียนกวีลมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน**

โรงเรียนกวีลมวิทยา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและ บุคลากรและนักเรียน จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ดังนั้นโรงเรียนกวีลมวิทยา ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการ อย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัยของสถานศึกษาจึง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะทำให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆอีกด้วย

เป้าประสงค์

๑) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ภัยด้านอุบัติเหตุ ภัยด้านสาธารณสุข ภัยด้านบุคคลและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึด ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ

๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ให้มีความพร้อมสามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคมและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่จะเกิดขึ้นกับ นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

๔) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

เป้าหมาย

๑) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนกวีลมวิทยาได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย

๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางใน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน

๓) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

ยุทธศาสตร์

๑) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

๓) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

๒. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พร้อมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ขั้นตอน	ภารกิจ
๑.ศึกษาสภาพทั่วไป	ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจากสภาพแวดล้อม และภัยอื่นๆ
๒.กำหนดประเภทความเสี่ยง	กำหนดมาตรการหลักหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไขปัญหาความปลอดภัย ของสถานศึกษา
๔.กำหนดกิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยงและแนวทางการ ป้องกันความเสี่ยง	กำหนดกิจกรรมสนับสนุนและการป้องกัน ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละประเภทความเสี่ยง
๕.กำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ด้านกายภาพ</p>	<p>อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ</p> <p>๑.สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร</p> <p>๒.แต่งตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่</p> <p>๓.จัดทำป้ายข้อความระมัดระวังความปลอดภัยในจุดเสี่ยงและจุดอันตราย</p> <p>๔.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕.ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคารให้สั่งปิดและประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าและรายงานผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข</p> <p>๖.ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p> <p>๗.ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรืออาคารประกอบที่ชำรุดหรืออยู่ใน สภาพที่ไม่ปลอดภัยทันที</p> <p>๘.สำรวจความเสี่ยงและจัดทำค่าของงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครู</p> <p>๓. นักการภารโรง</p> <p>๔. นักเรียน</p> <p>๕. ผู้ปกครอง</p> <p>๖. ชุมชน</p>
	<p>อุบัติเหตุจากห้องเรียนและปฏิบัติการ</p> <p>๑.สำรวจสภาพของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย</p> <p>๒.กำหนดแนวทางการปฏิบัติหรือระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ และให้ติดสัญลักษณ์เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือสารเคมีแสดงไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๓.มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกรณีเป็นสารเคมีจะต้องมีการระบุวิธีใช้ไว้อย่างชัดเจนและมีการจัดเก็บที่มีติดปิดปลอดภัย</p> <p>๔.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมเช่นถังดับเพลิงและเครื่องมือดับเพลิง</p> <p>๕.กรณีอุปกรณ์เครื่องใช้หรือห้องปฏิบัติการเกิดการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๖.สำรวจความเสี่ยงและจัดทำค่าของงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.นักเรียน</p> <p>๕.ผู้ปกครอง</p> <p>๖.ชุมชน</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา</p> <p>๑. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน</p> <p>๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล</p> <p>๓. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้</p> <p>๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ</p> <p>๕. จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๖. จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตราย</p> <p>๗. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา</p> <p>๙. จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่ำเสมอ</p> <p>๑๐. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย</p> <p>๑๑. หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครูเวรประจำวัน</p> <p>๓. ครูอนามัยโรงเรียน</p> <p>๔. นักการภารโรง</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่สถานี อนามัย</p> <p>๖. นักเรียน</p> <p>๗. ผู้ปกครอง</p>
	<p>สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา</p> <p>๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบต้นไม้ที่ตายแล้ว โดยเร่งดำเนินการตัดทิ้งหรือต้นไม้ใหญ่ที่มี ผลขนาดใหญ่ให้หมั่นเก็บผลตามเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๓. จัดให้มีการให้ความรู้และความตระหนักแก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากต้นไม้</p> <p>๔. ห้ามนักเรียนอยู่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีลมพายุพัดหรือฝนตก</p> <p>๕. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้</p> <p>๖. จัดแนวเขตป้องกันและเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในบริเวณโรงเรียนให้เหมาะสม</p> <p>๗. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลก่อนนำส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครูเวรประจำวัน</p> <p>๓. ครูอนามัยโรงเรียน</p> <p>๔. นักการภารโรง</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่สถานี อนามัย</p> <p>๖. นักเรียน</p> <p>๗. ผู้ปกครอง</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต่างๆ</p> <p>๑. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนใช้ทุกครั้ง</p> <p>๒. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด</p> <p>๓. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์</p> <p>๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่างเป็นระเบียบปลอดภัย</p> <p>๕. กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกิจกรรม</p> <p>๖. นิเทศกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๗. สำรวจความเสี่ยงและจัดทำค่าของงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p>๘. เมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนำส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครู</p> <p>๓. นักการภารโรง</p> <p>๔. นักเรียน</p> <p>๕. ผู้ปกครอง</p> <p>๖. ชุมชน</p>
	<p>อุบัติเหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>๑. โรงเรียนตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้</p> <p>๒. ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>๓. มีการติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอายุการใช้งานตามมาตรฐานการไฟฟ้า</p> <p>๔. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และจัดทำป้ายเตือนในจุดที่มีความเสี่ยง</p> <p>๕. ให้สถานศึกษาจัดงบประมาณในด้านการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยถือเป็นเรื่อง สำคัญจำเป็นต้องปฏิบัติ</p> <p>๖. นิเทศกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๗. สำรวจความเสี่ยงและจัดทำค่าของงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p>๘. เมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนำส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครู</p> <p>๓. นักการภารโรง</p> <p>๔. นักเรียน</p> <p>๕. ผู้ปกครอง</p> <p>๖. ชุมชน</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.ด้านการเดินทาง	<p>อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา</p> <p>๑.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการ รับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน</p> <p>๒.กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว</p> <p>๓.จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ</p> <p>๔.แนะนำการเดินทางแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง</p> <p>๕.ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร</p> <p>๖.จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่ง นักเรียนที่ประตูเข้าออก</p> <p>๗.ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรเอกชน ในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา การจราจร</p> <p>๘.ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเคร่งครัด</p> <p>๙.เมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนำส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.นักเรียน</p> <p>๕.ผู้ปกครอง</p> <p>๖.ชุมชน</p>
	<p>อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา</p> <p>๑.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถาน ศึกษาโดยเคร่งครัด</p> <p>๒.เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>๓.จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง</p> <p>๔.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย</p> <p>๕.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน</p> <p>๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>๗.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน</p> <p>๘.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>๙.ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเคร่งครัด</p> <p>๑๐.เมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนำส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.นักเรียน</p> <p>๕.ผู้ปกครอง</p> <p>๖.ชุมชน</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>อุบัติเหตุจากการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ</p> <p>๑. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย</p> <p>๒. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง</p> <p>๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง</p> <p>๕. ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย</p> <p>๖. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น</p> <p>๗. จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง</p> <p>๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย</p> <p>๙. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเคร่งครัด</p> <p>๑๐. เมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนำส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครู</p> <p>๓. นักการภารโรง</p> <p>๔. ผู้ปกครอง</p> <p>๕. ชุมชน</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>๗. นักเรียน</p>
<p>๓. ด้านการดำรงชีวิต</p>	<p>การกลั่นแกล้ง รังแกซึ่งกันและกัน</p> <p>๑. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน</p> <p>๒. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ</p> <p>๓. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย</p> <p>๔. จัดให้บริการให้คำปรึกษา</p> <p>๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา</p> <p>๖. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ</p> <p>๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาคีรัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที</p> <p>๘. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครู</p> <p>๓. นักการภารโรง</p> <p>๔. นักเรียน</p> <p>๕. ผู้ปกครอง</p> <p>๖. ชุมชน</p>
	<p>การค้ำมนุษย์</p> <p>๑. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน</p> <p>๒. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ</p> <p>๓. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย</p> <p>๔. จัดให้บริการให้คำปรึกษา</p> <p>๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา</p> <p>๖. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒. ครู</p> <p>๓. นักการภารโรง</p> <p>๔. ผู้ปกครอง</p> <p>๕. ชุมชน</p> <p>๖. นักเรียน</p> <p>๗. ตำรวจ</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาคีรัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที ๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข	๘.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ภัยทางเพศ ๑.จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ๓.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย ๔.จัดให้บริการให้คำปรึกษา ๕.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ๖.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาคีรัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที ๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข	๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.นักเรียน ๕.ผู้ปกครอง ๖.ชุมชน
	ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท ๑.ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือ ป้องกันแก้ไขปัญหเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน ๓.จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุ กรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ๔.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัด เจ้าหน้าที่ ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ตามลำดับ	๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.นักเรียน ๕.ผู้ปกครอง ๖.ชุมชน
	การใช้สื่อออนไลน์ ติดเกม ๑.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่อ อินเทอร์เน็ต ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์	๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.นักเรียน ๕.ผู้ปกครอง ๖.ชุมชน

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแลตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น</p> <p>๔.ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากำกับ ติดตาม การมาเรียนของ นักเรียนและประสานกับผู้ปกครองใน การเดินทาง ไป - กลับ ระหว่างบ้านและโรงเรียน</p> <p>๕.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่ เหมาะสม ตาม บริบทของโรงเรียน และให้ครู ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๖.ดำเนินการนำกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมา อบรมให้ ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต</p> <p>๗.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ</p> <p>๘.ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการ นักเรียน ช่วงเวลาเรียน</p>	
	<p>การส่งเสริมจิตทางร่างกายและจิตใจ</p> <p>๑. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มี พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ</p> <p>๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน</p> <p>๓. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน</p> <p>๔. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง</p> <p>๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับชั้น</p> <p>๖. นำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแล ติดตามอย่าง ใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>๗. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแล</p> <p>๘. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพัก เด็กและ ครอบครัว สถานีดำรง เป็นต้น</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.ผู้ปกครอง</p> <p>๕.ชุมชน</p> <p>๖.นักเรียน</p> <p>๗.ตำรวจ</p> <p>๘.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>การทำร้ายร่างกายและการฆ่าตัวตาย</p> <p>๑. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูที่ปรึกษา สังเกต พฤติกรรมนักเรียนเป็น รายบุคคล</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.ผู้ปกครอง</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ ร่วมมือ ป้องกันแก้ไขปัญหเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน</p> <p>๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน</p> <p>๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน อย่างหลากหลาย</p> <p>๕. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๖. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ</p>	<p>๕.ชุมชน</p> <p>๖.นักเรียน</p> <p>๗.ตำรวจ</p> <p>๘.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>การถูกล่อลวงและการลักพา</p> <p>๑.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจาก การถูกล่อลวงและลักพา</p> <p>๒.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน สถานศึกษา</p> <p>๓.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ</p> <p>๔.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่อง ดูแล เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา</p> <p>๕.ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวง และลักพา และวิธีการป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ</p> <p>๖.ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการติดตามค้นหา</p> <p>๗.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเบาะแส ๘.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.ผู้ปกครอง</p> <p>๕.ชุมชน</p> <p>๖.นักเรียน</p> <p>๗.ตำรวจ</p> <p>๘.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>อบายมุข</p> <p>๑.กำหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท</p> <p>๒.จัดทำแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน</p> <p>๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข ที่มี ผลกระทบต่อการ เรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน</p> <p>๔.มอบหมายครูที่ปรึกษา ติดตามสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหา และกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น</p> <p>๕.สำรวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทำเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการประสานกับครู ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>๖.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขัน ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยี ในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๗.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร และติดตาม สอดส่อง ดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ</p> <p>๘.จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๙.เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน</p> <p>๑๐.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.ผู้ปกครอง</p> <p>๕.ชุมชน</p> <p>๖.นักเรียน</p> <p>๗.ตำรวจ</p> <p>๘.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>ยาเสพติด</p> <p>๑.จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน</p> <p>๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ</p> <p>๓.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย</p> <p>๔.จัดให้การบริการให้คำปรึกษา</p> <p>๕.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.ผู้ปกครอง</p> <p>๕.ชุมชน</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๖.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที ๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข</p>	<p>๖.นักเรียน ๗.ตำรวจ ๘.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>พฤติกรรมผู้สาว</p> <p>๑. จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศ</p> <p>๒. มอบหมายครูที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน</p> <p>๓. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย ไม่มีมุมอับอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน</p> <p>๔. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน</p> <p>๕. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส</p> <p>๖.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบ สืบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับขั้นตอน</p> <p>๗. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหาและร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม</p> <p>๘. ติดตาม กำกับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.ผู้ปกครอง ๕.ชุมชน ๖.นักเรียน ๗.ตำรวจ ๘.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๔.ด้านภัยพิบัติ</p>	<p>อัคคีภัย</p> <p>๑.แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ</p> <p>๓.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.วางแผนเผ่าระวังป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า</p> <p>๕.จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า</p> <p>๖.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ</p> <p>๗.รายงานต้นสังกัดทันที</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.ผู้ปกครอง ๕.ชุมชน ๖.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ๗.เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ๘.นักเรียน</p>

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	วาทภัย (พายุฤดูร้อน) ๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ๔.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ๕.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที	๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.ผู้ปกครอง ๕.ชุมชน ๖.นักเรียน
	อุทกภัย ๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๕.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๔.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๖.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที	๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.ผู้ปกครอง ๕.ชุมชน ๖.นักเรียน
	ธรณีพิบัติภัย ๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ๔.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ๕.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที	๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.ผู้ปกครอง ๕.ชุมชน ๖.นักเรียน
	ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM ๒.๕ ๑.แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับไฟป่าและค่าฝุ่นละอองในอากาศ ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๓.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า	๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักการภารโรง ๔.ผู้ปกครอง ๕.ชุมชน

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	๔.จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ๕.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ ๖.รายงานต้นสังกัดทันที	๖.นักเรียน
๕.ด้านโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและสัตว์ มีพิษ	โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid ๑๙) ๑. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข ๒. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักเรียน ๓. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (๑) ให้เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ และ ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (๒) ให้ประเมิน Thai Save Thai (TST) และจัดระยะห่าง ระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร ๔. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (๑) กรณีเป็นผู้ไม่ได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ ตามแนวทางปัจจุบัน ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ แนะนำให้กักกันตัว เป็นเวลา ๕ วันและติดตามเฝ้าระวังอีก ๕ วัน (๒) กรณีเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ ครบโดส - หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน และควรพิจารณา ให้ ไปเรียนได้ - การตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการ ให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการให้ตรวจครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ หลังสัมผัส ผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้าย วันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ใน ๕ วันแรกควรเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร ๕. กรณีครู นักเรียน หรือ บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ติดเชื้อ (๑) ให้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตาม คำแนะนำของสถานบริการสาธารณสุข (๒) ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบงาน อนามัยโรงเรียน และพิจารณาจัดทำ School Isolation (หากจำเป็น) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน สาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ๒.ครู ๓.นักรการภารโรง ๔.ผู้ปกครอง ๕.ชุมชน ๖.นักเรียน

รายการ	การจัดการความเสี่ยง/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	(๓) ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเปิดเรียนปกติ จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ	
	<p>ความผิดปกติจากสภาวะของนักเรียน</p> <p>๑. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกัน ผลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น</p> <p>๒. จัดทำมาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน</p> <p>๔. ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกาย อ่อนแออย่างใกล้ชิด</p> <p>๕. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด</p> <p>๖. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อ เกิดขึ้นในสถานศึกษา</p> <p>๗. จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ำ และระบบการจ่ายน้ำให้ถูกสุขอนามัย</p> <p>๘. มีส่วนที่ถูกล้างสุขอนามัย</p> <p>๙. มีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างมือ และให้ความรู้</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.ผู้ปกครอง</p> <p>๕.ชุมชน</p> <p>๖.นักเรียน</p>
	<p>สัตว์มีพิษ</p> <p>๑. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัด แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้ความปลอดภัย แก่นักเรียน</p> <p>๒. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มี พิษ ตลอดจนวิธีการป้องกันและปฐมพยาบาล เบื้องต้น กรณีได้รับพิษ</p> <p>๓. จัดทำป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่ง มักจะเป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์มีพิษเบื้องต้น</p> <p>๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง</p> <p>๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่ ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ</p> <p>๖. จัดทำแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ผู้บริหารสถานศึกษา</p> <p>๒.ครู</p> <p>๓.นักการภารโรง</p> <p>๔.ผู้ปกครอง</p> <p>๕.ชุมชน</p> <p>๖.นักเรียน</p>